



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

THÁI BÌNH VÀ HẢI DƯƠNG

Tiếp tục hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 5/1, tại thành phố Thái Bình, Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị giao kết hợp tác giữa hai tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị. Dự hội

nghị về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ. Dự hội nghị về phía tỉnh

Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Ninh Giang.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đón đoàn công tác của tỉnh Hải Dương đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình ngay trong những ngày đầu năm mới 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT - THÀNH TÂM

QUỲNH PHỤ

Gieo trồng 6.506ha cây vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện Quỳnh Phụ gieo trồng được 6.506ha cây vụ đông, trong đó rau màu các loại 1.997,5ha; ngô 1.679,75ha; ớt 872,89ha; khoai tây 556,57ha... Các xã có diện tích cây vụ đông cao là Quỳnh Hải, Quỳnh Hoa, An Khê, Quỳnh Hội, Đồng Tiến, An Ấp...

Cùng với chính sách hỗ trợ thủy lợi và diệt chuột, huyện đã hỗ trợ 26

xã hạt giống với 5,1 tạ ngô ngọt và 2,4 tạ bí đỏ để giúp nông dân mở rộng diện tích. Sự hỗ trợ của huyện đã giúp các địa phương thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về phát triển sản xuất cây màu, cây vụ đông, nâng cao hệ số sử dụng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

TRỊNH CƯỜNG

VŨ THƯ

Duy trì 1.650ha nuôi thả thủy sản

(Xem tin trang 4)



Người dân xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao.

ĐÔNG HƯNG

Hoàn thành thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, huyện Đông Hưng đã tiến hành thu thập phiếu thông tin dân cư đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện.

Tổng số hộ khẩu thường trú toàn huyện là 89.807 hộ, 273.852 khẩu. Đông Hưng đã thu thập thông tin dân cư 258.462 khẩu, đạt tỷ lệ 94,3%; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung thông tin hộ khẩu cho 358 trường hợp có thông tin không trùng khớp. Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh tổ chức scan phiếu thu thập thông tin dân cư. Kết quả scan chất lượng phiếu thu thập thông tin dân cư đạt 97,77%, cao nhất tỉnh.

Sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác.

THU HIỀN

Chương trình "Tết sum vầy 2020" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn



Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2020" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất cho 360 công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ trao 640 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó còn có gần 700 suất quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh được trao cho đoàn viên, người lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc.

ANH THƯ

13 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Sáng ngày 5/1, Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Dioxin tại Pháp (VNED) tổ chức trao học bổng cho 13 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi tại một số địa phương trong tỉnh.

13 học sinh được nhận học bổng là những em mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật... mỗi em được nhận một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cùng một phần quà tết trị giá 250.000 đồng. Toàn bộ kinh phí do Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động thông qua Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo cam kết, việc trao học bổng được Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Dioxin tại Pháp thực hiện đến khi các em đủ 18 tuổi.

Việc trao học bổng dài hạn cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là sự động viên, khích lệ kịp thời để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ

Gần 2.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động

Những năm qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình phát triển mạnh ở hầu hết các ngành và lĩnh vực; số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng nhanh. 5 năm qua đã có gần 2.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đóng góp phần lớn tổng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Để đạt kết quả đó, thành phố chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tiến độ triển khai các dự án trọng tâm để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp được tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tín chấp cho hơn 2.100 hội viên nông dân vay vốn



Nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) phát triển kinh tế từ trồng quýt.

Năm 2019, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh tín chấp cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, các cấp hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ hỗ trợ nông dân trung ương, tỉnh, thành phố nhận ủy thác và tín chấp với dư nợ đạt trên 80 tỷ đồng cho hơn 2.100 hội viên vay. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi ở các địa phương, điển hình là mô hình trồng rau an toàn tại xã Vũ Phúc, trồng hoa ở xã Vũ Chính, trồng đào, quýt ở phường Hoàng Diệu, xã Đông Thọ, tổ hợp tác chăn nuôi ở xã Vũ Đông, xã Đông Mỹ... Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi; mở 143 lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho 10.300 lượt hội viên; ký kết với các công ty cung ứng 113 tấn phân bón trả chậm cho hội viên.

MINH NGUYỆT

Tưng bừng ngày hội "Chủ nhật đỏ"

(Xem trang 4)



Hàng trăm sinh viên xếp hàng đăng ký tham gia hiến máu trong ngày hội "Chủ nhật đỏ".

THÀNH PHỐ

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Trang 2

ĐÔNG HƯNG

Quyết liệt cải cách hành chính

Trang 3